



เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสุวัพันธุ์ ตันยวรรธนะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการพิจารณาศึกษา เรื่อง สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม



คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และต้องถือว่าเป็นสิทธิที่ประชาชนที่ควรได้รับอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม

โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว โดยนำข้อมูลจาก ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ๓) แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ๔) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและแนวปฏิบัติพื้นฐานว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือและการเยียวยาเมื่อเกิดการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ๕) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงจากอาชญากรรมและการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง

๖) กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายตามกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศมาประกอบการพิจารณากำหนดกรอบการพิจารณาศึกษาในเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการอภิปรายกรอบแนวทางการพิจารณาศึกษาอย่างกว้างขวาง เช่น การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า กลไกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรอบคอบและเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมให้มีความชัดเจน จึงเห็นควรเชิญผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม ในประเด็นการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมของประเทศ

